

สรุปข้อมูลการนำเสนอปัญหาและความต้องการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้น ๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อ	ปัญหา/ความต้องการ	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผู้เสนอปัญหาความต้องการ
๑	ปัญหาถนนช่วงระหว่างเคหะเมืองใหม่บางพลี หน้าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๑ สมุทรปราการ ติดกับคลองส่งน้ำชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ	- ซ่อมแซมถนนช่วงระหว่างเคหะเมืองใหม่บางพลี หน้าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๑ สมุทรปราการ ติดกับคลองส่งน้ำ	กองช่าง	นายบุญชัย ไพศาล ประธาน ศตส. ปชช. อ.บางเสาธง โทร: ๐๘๑-๓๑๐-๗๓๔๙
๒	ปัญหาสะพานไม้ชำรุดข้ามคลองมอเตอร์เวย์ ช่วงบางพลีน้อย-บางบ่อ ในพื้นที่ อบต.บ้านระกาศ	- ซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองมอเตอร์เวย์ข้ามคลองมอเตอร์เวย์ ช่วงบางพลีน้อย-บางบ่อ ทดแทนสะพานไม้เดิมที่ชำรุดในพื้นที่ อบต.บ้านระกาศ	กองช่าง	นายสมพล แสงทอง ประธานสภา อบต.บ้านระกาศ ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด โทรศัพท์ ๐๘๙ ๕๔๖๖๐๘๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข้อ	ปัญหา/ความต้องการ	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผู้เสนอปัญหาความต้องการ
๑	ความต้องการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การให้ความรู้ การสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองและครอบครัว	- ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้ความรู้ การสร้างภูมิคุ้มกัน ในตนเอง / ครอบครัว	สำนักปลัดฯ	นางตุ๊กตา ตะเพียนทอง ผู้แทนประชาคมจังหวัด (คกก. สนับสนุนฯ อบจ.) โทร: ๐๙๑-๐๓๖-๑๕๕๙
๒	ความต้องการให้ทุกอำเภอมีศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ข้อมูลประจำอำเภอ	- จัดทำศูนย์ข้อมูล / ศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ประจำอำเภอครอบคลุม ๖ อำเภอ	กองการศึกษาฯ	นางตุ๊กตา ตะเพียนทอง ผู้แทนประชาคมจังหวัด (คกก. สนับสนุนฯ อบจ.) โทร: ๐๙๑-๐๓๖-๑๕๕๙
๓	ความต้องการให้มีลานกีฬาหรือสนามสเก็ตบอร์ดสำหรับเยาวชน	- ก่อสร้างลานกีฬาหรือสนามกีฬาสเก็ตบอร์ด สำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	กองการศึกษาฯ	นางตุ๊กตา ตะเพียนทอง ผู้แทนประชาคมจังหวัด (คกก. สนับสนุนฯ อบจ.) โทร: ๐๙๑-๐๓๖-๑๕๕๙
		- จัดหาสถานที่ซ้อมกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีม สำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ		นางสาวอิสราภรณ์ ปทุมสินวงศ์ชัย ประธานกลุ่ม OTOP อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ ๐๘๑-๑๐๗-๙๖๙๔

ข้อ	ปัญหา/ความต้องการ	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผู้เสนอปัญหาความต้องการ
๔	<p>๔.๑ ความต้องการให้อุดหนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔.๒ ปัญหาความแออัดของสถานบริการ สำหรับผู้มาขอรับบริการ โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ โรงพยาบาลบางพลี โรงพยาบาลสมุทรปราการ เนื่องจากมีจำนวนผู้มาขอรับบริการเพิ่มขึ้นทุกปี (เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้โรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลจตุรทิศ (๑ ใน ๕ โรงพยาบาล) ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความแออัดของประชาชนในการเข้าไปรับบริการใน กทม.)</p>	<p>ขอรับเงินอุดหนุน ดังนี้</p> <p>๑) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย</p> <p>๒) โครงการเตรียมความพร้อม ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำ จังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>๓) โครงการป้องกันควบคุมพาหนะนำโรคและป้องกันโรคในกลุ่มทางเดินอาหารและน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>ขอรับเงินอุดหนุน ดังนี้</p> <p>๑) โครงการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยและพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย</p> <p>๒) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลจตุรทิศ จังหวัดสมุทรปราการ</p>	สำนักปลัดฯ	นางจำรัส วงศ์ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ (สนง. สาธารณสุข จ.สป.) โทร. ๐๘๑-๕๐๙-๖๓๕๘
๕	ในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง จำนวนของเด็กเล็กในชุมชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ไม่ได้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และต้องมีการเตรียมความพร้อมทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กเล็กที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง	- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เทศบาลตำบลบางเสาธง)	กองการศึกษาฯ	นายบุญชัย ไพศาล ประธาน (ศตส.ปชช.) ทต.บางเสาธง โทร: ๐๘๑-๓๑๐-๗๓๕๙
๖	ปัญหาความต้องการแก้ไขปัญหาดันยาเสพติด	- สนับสนุนงบประมาณด้านยาเสพติดให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ภาคประชาชน อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ	สำนักปลัดฯ	นายบุญชัย ไพศาล ประธาน (ศตส.ปชช.) อ.บางเสาธง โทร: ๐๘๑-๓๑๐-๗๓๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล

ข้อ	ปัญหา/ความต้องการ	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผู้เสนอปัญหาความต้องการ
๑	ความต้องการให้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายบอกทาง สถานที่ตั้งเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดสมุทรปราการ	- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง จุดสถานที่ตั้ง สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดสมุทรปราการ	- สำนักปลัดฯ - กองช่าง	นางตุ๊กตา ตะเพียนทอง ผู้แทนประชาคมจังหวัด (คกก. สนับสนุนฯ อบจ.) โทร: ๐๙๑-๐๓๖-๑๕๕๙
๒	ปัญหาไม่มีสถานที่วาง และขายสินค้า OTOP ชุมชน ของอำเภอบางบ่อที่ได้มาตรฐาน	- จัดทำ / ก่อสร้างโครงหลังคาที่ได้มาตรฐาน บริเวณหน้าริมเขื่อนที่ว่าการอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ	สำนักปลัดฯ	นางภาวิณี ทองมาก ผู้แทนประชาคมจังหวัด (คกก. พัฒนาฯ อบจ.) โทร: ๐๘๙-๖๙๙-๗๖๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ	ปัญหา/ความต้องการ	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผู้เสนอปัญหาความต้องการ
๑	ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none">- อบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน- จัดให้มีการฝึกออาชีพโดยการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้มีมูลค่า- สนับสนุนให้มีกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะกับวัดในแต่ละตำบล	กองช่าง	นางพัชรีวรรณ หลีน้อย ประชาคมท้องถิ่นจังหวัด (คกก. พัฒนาฯ อบจ.) โทร: ๐๘๑-๘๓๘-๕๐๕๐
๒	ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน ในพื้นที่เคหะเมืองใหม่บางพลี (โครงการ ๑) พื้นที่เทศบาลตำบลบางเสาธง	<ul style="list-style-type: none">- ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า พร้อมอาคารโรงเรือน และประตูน้ำ- ปรับปรุงเขื่อนกันน้ำ เลียบคลองเจริญราษฎร์ บริเวณพื้นที่เคหะเมืองใหม่บางพลี- ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมทางเดินเท้า ถนนสายบี เคหะเมืองใหม่บางพลี	กองช่าง	นายจรินทร์ สมศรี ปลัดเทศบาลตำบลบางเสาธง โทร: ๐๙๖-๘๘๔-๒๒๙๓
๓	ความต้องการให้มีการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้กับประชาชนใน ๖ อำเภอ	<ul style="list-style-type: none">- จัดทำโครงการต่อยอดการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนทั้ง ๖ อำเภอ	สำนักปลัดฯ	นางตุ๊กตา ตะเพียนทอง ผู้แทนประชาคมจังหวัด (คกก. สนับสนุนฯ อบจ.) โทร: ๐๙๑-๐๓๖-๑๕๕๙